



## ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เรื่อง การยกเลิกการประกาศเชิญชวนงานจ้างออกแบบอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ  
โดยวิธีคัดเลือก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย สำนักงานส่งกำลังบำรุง ได้ประกาศเชิญชวนงานจ้างออกแบบอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีคัดเลือก ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเอกสารประกาศเชิญชวนการว่าจ้างออกแบบ เลขที่ ๒๖/๒๕๖๔ เรื่อง การจ้างออกแบบอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ และได้พิจารณาให้บริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างออกแบบอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไว้ด้วยแล้ว ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างออกแบบอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจากทางราชการ ได้พิจารณาในการดำเนินการก่อสร้างอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ ข้างต้นนั้น มีพื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนกับอาคารโภชนาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงจำเป็นต้องดำเนินการรื้อถอนอาคารโภชนาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีพื้นที่รับประทานอาหารและพื้นที่ออกกำลังกาย (ห้องฟิตเนส) สำหรับข้าราชการตำรวจที่มีหน่วยที่ทำการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเห็นควรทบทวนและจัดทำรายละเอียดความต้องการใช้งานอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ และร่างขอบเขตของงานใหม่ ที่ต้องพิจารณาจัดสรรพื้นที่รับประทานอาหารและพื้นที่ออกกำลังกาย (ห้องฟิตเนส) ไว้ในอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยเพื่อทดแทนอาคารโภชนาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ต้องรื้อถอนไป เพื่อไว้เป็นสวัสดิการและประโยชน์ให้กับข้าราชการตำรวจที่มีหน่วยที่ทำการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จึงยกเลิกการประกาศเชิญชวนงานจ้างออกแบบอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีคัดเลือก ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเอกสารประกาศเชิญชวนการว่าจ้างออกแบบ เลขที่ ๒๖/๒๕๖๔ เรื่อง การจ้างออกแบบอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมยกเลิกการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างออกแบบอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งหมด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

พลตำรวจโท

( กษณะ แจ่มสว่าง )

ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง